



สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
ประจำวันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

---

๑. เชิญชวนเกษตรกรมาขึ้นและต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ นี้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ/เขต (กทม.) ใกล้บ้าน

๒. นายบุญเลี้ยง ช่างม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐมพร้อมคณะนำผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ดูการทำอาชีพเพาะพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้แบบโกอินเตอร์ โดยมียอดออร์เดอร์จากต่างประเทศสั่งจองนับล้านต้น แต่ไม่สามารถผลิตได้ทัน จนต้องขยายพื้นที่เร่งปลูกต้นพันธุ์แท้ เตรียมผลิตลูกไว้ทำพันธุ์อีกกว่า ๘๐ ไร่ หวังสร้างรายได้ระยะยาว

๓. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และปัญหาราคาสินค้าเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

๔. "พิชัย ทองกร" นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า กำลังเร่งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชผักและผลไม้มาตรฐาน Thai GAP ซึ่งขณะนี้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น ๕๐๐ รายทั่วทั้งจังหวัดสกลนคร โดยตั้งเป้าไว้ว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยปีละ ๒๐๐-๓๐๐ ราย จะเน้นส่งเสริมให้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าว กข.๖ มะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกที่อำเภวาริชภูมิ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของตลาด

๕. นายประมวล ปัทม เกษตรอำเภอนิคมน้ำอ้อย เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมเกษตรกร ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยสู่ตลาด ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาประจำหมู่บ้านคลองสะอาด ต.นาถอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

## ไทยโพสต์

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

หัวข้อข่าว คำน เขียวชวนขึ้นทะเบียนและต่ออายุวิสาหกิจชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า วิสาหกิจชุมชนเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนา "วิสาหกิจชุมชน" มาอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ปัจจุบันได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแล้ว จำนวน ๗๓,๔๖๕ แห่งทั่วประเทศ มีสมาชิกรวมกว่า ๑.๒๕ ล้านคน อย่างไรก็ตาม จะมีการต่ออายุการขึ้นทะเบียนทุก ๒ ปี ติดต่อกัน และหากไม่มาต่อทะเบียนเป็นระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกันจะทำให้ถูกเพิกถอนทะเบียนดังกล่าว อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนฯ และต่ออายุวิสาหกิจชุมชนนั้น ควรตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มาขึ้นทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติยื่นเอกสารคำร้อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.) ที่รับจดทะเบียน โดยทำการยื่นแบบคำขอดำเนินการต่อ (แบบ สวช. ๐๓) และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งแสดงเอกสารสำคัญ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

๑. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.๒)
๒. เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.๓)
๓. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ
๔. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
๕. บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.๒/ท.ว.ช.๓ สูญหาย)
๖. ข้อบังคับ หรือ ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
๗. แผนประกอบกิจการ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของเกษตรกร จึงขอเชิญชวนเกษตรกรมาขึ้นและต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ นี้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ/เขต (กทม.) ใกล้บ้านท่าน สามารถสอบถามรายละเอียด <http://www.sceb.doae.go.th>

## บ้านผีสิง

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

### หัวข้อข่าว พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมสามพรานโกอินเตอร์

มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยมาช้านาน และประเทศไทยก็เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญติดอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย เนื่องจากมะพร้าวน้ำหอม มีรสชาติหอมหวานดีแล้วชื่นใจ ปัจจุบันได้มีโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวสำเร็จรูป ส่งออกหลายประเทศทั่วโลก

ดังนั้นการผลิตมะพร้าวน้ำหอมปัจจุบันนี้ จึงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน ทั้งนี้อาจเกิดจากที่ผ่าน มา พื้นที่การปลูกมะพร้าวน้ำหอมเหลือน้อยลง จึงทำให้ขณะนี้ราคามะพร้าวน้ำหอมต่อลูก มีราคาที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงทำให้เกษตรกรและนักค้าหัวธุรกิจ เริ่มหันมาสนใจกับการปลูกมะพร้าวน้ำหอมกันอย่างจริงจังกันจำนวนมาก ด้วยการทุ่ม ลงทุนซื้อที่ดิน พร้อมสั่งจองต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมไปปลูก เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ไม่เว้นแม้กระทั่งต่างประเทศ เช่น เขมร ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ด้วยเหตุนี้อาชีพการเพาะต้นมะพร้าวน้ำหอม จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้าง สดใส และสร้างรายได้เป็นอย่างดีเป็นกอบเป็นกำอยู่ในขณะนี้ เพราะมีออร์เดอร์สั่งจองทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สามารถผลิตให้ได้ทันต่อความต้องการ

นายบุญเลี้ยง ช่างม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐมพร้อมคณะนำผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ดูการทำอาชีพเพาะพันธุ์ มะพร้าวน้ำหอม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้แบบโกอินเตอร์ โดยมียอด ออร์เดอร์จากต่างประเทศสั่งจองนับล้านต้น แต่ไม่สามารถผลิตได้ทัน จนต้องขยายพื้นที่เร่งปลูกต้นพันธุ์แท้ เตรียม ผลิตลูกไว้ทำพันธุ์อีกกว่า ๘๐ ไร่ หวังสร้างรายได้ระยะยาว

นางมาลัยพร จรดล อายุ ๕๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๔/๑ หมู่ ๑ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เจ้าของสวน "จรดล" ที่ยึดอาชีพเพาะพันธุ์มะพร้าว และพันธุ์ไม้ผลอื่นๆ มานานกว่า ๒๐ ปี จนเป็นเกษตรกรรายเดียว ของอำเภอสามพราน และยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นของอำเภอสามพรานอีกด้วย เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ได้ทำการ เพาะพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมไว้จำนวนหลายหมื่นลูก มีทั้งพันธุ์น้ำหอมของนครปฐม และพันธุ์น้ำหวานของสมุทรสาคร โดยจะคัดของแท้มาเพาะขาย จะไม่มีการปนมะพร้าวกลายพันธุ์อย่างแน่นอน จึงเป็นที่ไว้วางใจต่อลูกค้าเสมอมา ด้วย การรับประกันของแท้ ที่ร้านจึงมีออร์เดอร์สั่งจองเข้ามาจำนวนมาก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และวันนี้ทาง บริษัทจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็ได้นำรถสิบล้อเข้ามารับต้นพันธุ์จำนวน ๖,๐๐๐ ต้น รวมทั้งยังมีออร์เดอร์ต้องส่งขึ้น รถไฟไปยังจังหวัดสงขลา ชายแดนภาคใต้ อีกจำนวนมาก

นางมาลัยพร กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาก็มีออร์เดอร์จากประเทศเขมร ต้องการต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ต้น แต่ไม่สามารถผลิตให้ได้ทัน จึงต้องปฏิเสธออร์เดอร์ไป เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบ ปัญหาเกี่ยวกับผลผลิต เพราะพื้นที่ในการผลิตมีการลดลงอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรรุ่นใหม่หันไปปลูกพืชอย่างอื่น ทดแทน อีกทั้งช่วง ๑-๒ ปี ที่ผ่านมามีสภาพอากาศที่แปรปรวน จึงส่งผลกระทบต่อให้มะพร้าวติดผลน้อยลง จึงทำให้ไม่ สามารถหาลูกพันธุ์แท้มาผลิตต้นได้ ดังนั้นขณะนี้ทางสวนจึงได้ทำการเช่าพื้นที่ จำนวน ๘๐ ไร่ เพื่อทำการปลูกต้น มะพร้าวพันธุ์น้ำหอมไว้ทั้งหมด ประมาณ ๔,๘๐๐ ต้น เพื่อไว้ทำพันธุ์โดยเฉพาะ

นายบุญเลี้ยง กล่าวต่อท้ายว่า ทั้งนี้มั่นใจว่าการยึดอาชีพนี้ยังคงสร้างรายได้มายั่งยืน เพราะมะพร้าวน้ำหอม เป็นที่นิยมการบริโภคของประชาชนทั่วโลก และมะพร้าวน้ำหอมของไทยก็มีจุดเด่นเรื่องของกลิ่นหอม มากกว่าคู่แข่ง อย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย อีกทั้งยังมีการผลิตในรูปของสำเร็จรูป ทำให้สะดวกต่อการบริโภค ดังนั้นการทำอาชีพ เพาะขยายลูกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม และการปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพื่อขายลูกเชิงธุรกิจ จึงมีอนาคตที่ค่อนข้างไปได้ดี เนื่องจากการทำมะพร้าวเชิงธุรกิจ เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียว แต่มีอายุยืนนานนับสิบปีนั่นเอง

## เตลิตีวีส

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

หัวข้อข่าว เกษตรวันนี้

นายบุญจันทร์ แม่นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และปัญหาราคาสินค้าเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

**ประชาชาติธุรกิจ**

WWW.PRACHACHAT.NET

ฉบับนี้

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

หัวข้อข่าว 'สกลนคร'ลุยผัก/ผลไม้ไร้สารพิษส่งสินค้าเกษตร  
ขึ้นห้าง-สายการบิน

กระแสการบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัยกำลังมาแรง คนเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ปลอดภัย ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกที่ยังมีความต้องการสินค้ามีมาตรฐานความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ที่ตรวจสินค้าเกษตรจากไทยอย่างเข้มงวด

ปัจจุบันมาตรฐาน "Thai GAP" จึงมีบทบาทต่อวงการเกษตรมากขึ้น หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังหันมาส่งเสริมให้เกษตรกรเร่งพัฒนามาตรฐานระบบการผลิตภาคเกษตรของไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้าเกษตรที่ผลิตในประเทศไทยมีมาตรฐานและกระบวนการที่ปลอดภัยจากสารเคมีและเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค สัตว์ รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสกลนครเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

"พิชัย ทองกร" นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร บอกกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กำลังเร่งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกผักและผลไม้มาตรฐาน Thai GAP ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น ๕๐๐ รายทั่วทั้งจังหวัดสกลนคร โดยตั้งเป้าไว้ว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยปีละ ๒๐๐-๓๐๐ ราย จะเน้นส่งเสริมให้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าว กข.๖ มะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกที่อำเภอวาริชภูมิ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของตลาด

นอกจากนั้นจะส่งเสริมการปลูก แคนตาลูป ขณะนี้มีการทดลองปลูกกันจำนวนมากและได้ผลผลิตคุณภาพดี แต่ตลาดยังไม่กว้างมากนัก ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนำมาวางจำหน่ายสองข้างถนน ในจังหวัดสกลนคร ในอนาคตเตรียมประสาน ผู้ค้าปลีกค้าส่งผลไม้ให้มารับซื้อ เพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ทั้งนี้ จะมีการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรตลอดทั้งปี มุ่งให้ความรู้ตั้งแต่การเตรียมดิน การวัดคุณภาพดิน การหาแหล่งน้ำธรรมชาติที่ปราศจากสารปนเปื้อน การให้นักวิชาการมาตรวจสอบสภาพความเหมาะสมของอากาศ การหาเมล็ดพันธุ์ที่ดี การดูแลรักษา กำจัดศัตรูพืชผ่านระบบ Thai GAP ที่ไม่ใช้ ยาฆ่าแมลง ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง รวมถึง การเก็บเกี่ยวที่ถูกวิธี การแพ็คเกจจิ้ง และการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภคจะต้องถูกสุขลักษณะ

สำหรับเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน Thai GAP หากเป็นผลไม้และผักสวนครัว และข้าวจะได้รับใบรับรองมาตรฐานและสติ๊กเกอร์ไว้ติดแพ็คเกจจิ้งสินค้าจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายรายเริ่มสร้างแบรนด์ข้าวบรรจุถุง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในภาวะที่ราคาข้าวตกต่ำ

"สุชุม จันทร์เกษม" ประธานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร บอกว่า ปัจจุบันสหกรณ์ฯเร่งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกผัก Thai GAP ที่ใช้น้ำน้อยระยะสั้น เช่น แตงโม เพื่อสู้ภัยแล้งที่ส่อเค้าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งแผนการดำเนินงานจะเริ่มตั้งแต่การแจกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและผ่านมาตรฐานให้กับเกษตรกร

หลังจากนั้นจะเข้าไปอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูก การดูแลรักษา การกำจัดศัตรูพืช และหาตลาดให้ด้วย โดยส่งไปจำหน่ายที่ตลาดไท ห้างสรรพสินค้า และสายการบินชื่อดัง ซึ่งได้ราคาดีกว่าการจำหน่ายทั่วไป ทำให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้นในแง่ของรายได้ และมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ไม่เพียงแต่แตงโม ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพริกและมะเขือเทศป้อนโรงงานผลิตซอส ตลาดตอบรับดีมาก

การส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครปลูกพืชมาตรฐาน Thai GAP ยังคงดำเนินต่อไป เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคที่มีความต้องการผักและผลไม้ปลอดภัยไร้สารพิษมากขึ้น

## เตลิตีวส์

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

หัวข้อข่าว คอลัมน์: เกาะข่าวเกษตร

ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายประมวล ปัทม เกษตรอำเภอ  
นิคมคำสร้อย เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมเกษตรกร ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก  
ปลอดภัยสู่ตลาด ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความ  
เข้มแข็งยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาประจำหมู่บ้านคลองสะอาด ต.นาออก อ.นิคมคำสร้อย จ.  
มุกดาหาร